



ข่าวธนาคารแห่งประเทศไทย

ถนนถนอมราษฎร์ ถนนถนอมราษฎร์ กรุงเทพมหานคร โทร. ๒๕๒ ๖๖๖๖

ฉบับที่ 76/2540

เรื่องชี้แจงการร้องเรียนของชมรมพนักงาน 58 ไฟแนนซ์



ตามที่มีพนักงานของบริษัทเงินทุน 58 แห่ง ที่ถูกทางการระงับดำเนินกิจการชั่วคราวภายใต้การนำของชมรมพนักงาน 58 ไฟแนนซ์ เดินทางมาประท้วงธนาคารแห่งประเทศไทยถึงวิธีการดำเนินงานที่ผิดพลาด จนเป็นเหตุให้การดำเนินการของสถาบันการเงินในกลุ่มดังกล่าวเกิดความเสียหาย และพนักงานต้องประสบปัญหาการตกงานเป็นจำนวนมาก เมื่อเช้าของวันที่ 12 พฤศจิกายน นี้ นั้น ธนาคารแห่งประเทศไทยขอเรียนว่า คณะผู้เดินทางมาประท้วงมิได้มีการยื่นหนังสือประท้วงถึงธนาคารแห่งประเทศไทยแต่ประการใด คงเป็นเพียงแต่ต้องการแสดงความเดือดร้อนและความรู้สึกให้ประชาชนและสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ ได้ทราบ และขอส่งตัวแทนจำนวน 30 คน เข้ามาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบริเวณธนาคารแห่งประเทศไทย เท่านั้น ธนาคารจึงได้แต่อำนวยความสะดวกให้การประท้วงดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

คณะผู้ประท้วงมิได้ก่อความเสียหายใด ๆ มิได้กีดขวางการจราจร อีกทั้งยังช่วยกันรักษาความสะอาดด้วยดี ทำให้การประท้วงเป็นไปอย่างเรียบร้อย และได้เดินทางกลับเมื่อเวลา 13.00 น.

ส่วนที่มีการโจมตีว่าชมรมพนักงาน 58 ไฟแนนซ์ ได้ทำจดหมายเปิดผนึกถึง

ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ยื่นข้อเรียกร้อง 3 ข้อ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2540 และขอคำตอบภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2540 ว่า จะดำเนินการต่อไปอย่างไร แต่ธนาคารแห่งประเทศไทยมีแต่ความเงียบนิ่งนั้น ตามความจริง ธนาคารได้ดำเนินการตอบแล้วตามวันเวลาที่กำหนด แต่รอให้ทางชมรมมารับคำตอบ ทั้งนี้เพราะในหนังสือร้องเรียนของชมรมพนักงาน 58 ไฟแนนซ์ ไม่ได้แจ้งชื่อและที่อยู่ให้สามารถติดต่อได้ จนในที่สุดธนาคารต้องตัดสินใจแจ้งผ่านทางสมาคมบริษัทเงินทุนแทน (เนื้อความของหนังสือตอบของธนาคารแห่งประเทศไทยตามแนบ)



อนึ่ง ธนาคารขอเรียนเพิ่มเติมว่า ในส่วนของการแก้ไขปัญหาบริษัทเงินทุน 58 แห่งที่ถูกสั่งระงับการดำเนินกิจการชั่วคราวนั้น ขณะนี้บริษัทดังกล่าวได้ส่งแผนฟื้นฟูมาให้

องค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (ปรส.) ทั้งหมดแล้ว ซึ่งจะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนพฤศจิกายน ศกนี้

□

จึงขอแถลงมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

□

ธนาคารแห่งประเทศไทย

12 พฤศจิกายน 2540

ธนาคารแห่งประเทศไทย

๑๒ พฤศจิกายน 2540

เรียน ผู้จัดการ

ธนาคารพาณิชย์ทุกธนาคาร

บริษัทเงินทุน บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ และบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ทุกบริษัท

ที่ ธปท.ง.(ว) 3244/2540 เรื่อง แนวปฏิบัติและนโยบายของทางการในการ
ปรับปรุงมาตรฐานการกำกับดูแลสถาบันการเงิน

เพื่อเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงแก่สถาบันการเงิน และเพื่อยกระดับการกำกับดูแล
สถาบันการเงินให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ธนาคารมีแนวปฏิบัติและนโยบายที่จะปรับปรุงหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการรับรู้รายได้ การกันสำรอง และการจัดชั้นสินทรัพย์ จึงขอแจ้งแนวปฏิบัติและนโยบายดังกล่าวมา
เพื่อให้สถาบันการเงินทุกแห่งทราบและมีเวลาเตรียมตัวในการปฏิบัติให้ถูกต้อง พร้อมกับพิจารณา
ดำเนินการเพิ่มทุนให้เพียงพอต่อไป ดังนี้

1. การรับรู้รายได้

เดิมธนาคารกำหนดให้ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ และ
บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ระบุการบันทึบบัญชีดอกเบี้ยค้างรับเป็นรายได้ตามเกณฑ์ค้างรับค้างจ่าย
และให้บันทึบบัญชีเป็นรายได้ตามจำนวนเงินที่ได้รับชำระ สำหรับลูกหนี้ไม่มีหลักประกันที่ค้างชำระ
ดอกเบี้ยเกินกว่า 6 เดือน และสำหรับลูกหนี้ที่มีหลักประกันที่ค้างชำระดอกเบี้ยเกินกว่า 12 เดือน นั้น
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2541 เป็นต้นไป สถาบันการเงินทุกแห่งจะต้องระบุการ
บันทึบบัญชีดอกเบี้ยค้างรับเป็นรายได้ตามเกณฑ์ค้างรับค้างจ่าย สำหรับลูกหนี้ค้างชำระดอกเบี้ยเกินกว่า
6 เดือนทุกราย และให้บันทึบบัญชีเป็นรายได้เฉพาะตามจำนวนเงินที่ได้รับชำระจริงเท่านั้น จนกว่า
ลูกหนี้จะได้ชำระต้นเงินและดอกเบี้ยที่มีได้ชำระตามกำหนดนั้นจนหมดสิ้นก่อน สถาบันการเงินจึงจะ
บันทึบบัญชีดอกเบี้ยค้างรับเป็นรายได้ตามเกณฑ์ค้างรับค้างจ่ายได้ใหม่

2. การกันสำรองสำหรับสินทรัพย์ที่สงสัยว่าจะไม่มีราคาหรือเรียกคืนไม่ได้

ตามที่ธนาคารได้สั่งการให้สินทรัพย์ที่มีปัญหาในการเรียกให้ชำระคืน หรือ ไม่ก่อให้เกิด
เกิดรายได้ตามปกติ ซึ่งเป็นสินทรัพย์จัดชั้นต่ำกว่ามาตรฐาน เป็นสิทธิเรียกร้องที่คาดว่าจะเรียกคืนไม่ได้
และให้ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ และบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ กันสำรอง
สำหรับสินทรัพย์ดังกล่าวทุกงวดการบัญชีในรอบระยะเวลา 6 เดือน ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 15 ของ
ยอดคงค้างของสินทรัพย์จัดชั้นต่ำกว่ามาตรฐาน สำหรับธนาคารพาณิชย์ และในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ
20 ของยอดคงค้างของสินทรัพย์จัดชั้นต่ำกว่ามาตรฐาน สำหรับบริษัทเงินทุน บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์
และบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ โดยให้กันสำรองให้ครบถ้วนตามอัตราดังกล่าวภายในสิ้นปีการบัญชี 2541 นั้น

ธนาคารปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าวใหม่ โดยให้สถาบันการเงินถือปฏิบัติดังนี้

2.1 สินทรัพย์ที่จัดชั้นเป็นสินทรัพย์ต่ำกว่ามาตรฐานอยู่แล้วเพียงวันที่ 30 มิถุนายน 2540 ไม่ว่าจะโดยผลการตรวจสอบของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือโดยการจัดชั้นของสถาบันการเงินเอง ให้สถาบันการเงินกันเงินสำรองให้ครบถ้วนตามอัตราที่กำหนดข้างต้นภายในสิ้นปีการบัญชี 2541 โดยจะต้องกันสำรองไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนที่จะต้องกันสำรองภายในงวดการบัญชีครั้งหลังของปี 2540 และไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 ภายในงวดการบัญชีครั้งแรกของปี 2541

2.2 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2540 หรือวันเริ่มต้นงวดการบัญชีครั้งหลังของปี 2540 เป็นต้นไป ลูกหนี้รายใดที่ค้างชำระต้นเงินหรือดอกเบี้ยเกินกว่า 6 เดือน ให้ถือเป็นสินทรัพย์จัดชั้นต่ำกว่ามาตรฐานซึ่งต้องกันสำรองทันทีตามอัตราที่กำหนดข้างต้นภายในสิ้นปีการบัญชี 2540

อนึ่ง ในกรณีที่สินทรัพย์รายใดเปลี่ยนสภาพเป็นสินทรัพย์จัดชั้นสงสัย สถาบันการเงินจะต้องกันสำรองทั้งจำนวนทันที ณ วันสิ้นงวดการบัญชีที่เกิดรายการนั้น ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้ถือปฏิบัติเดิมอยู่แล้ว

3. การเพิ่มทุน

ให้ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ และบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เตรียมแผนการเพิ่มทุนให้เพียงพอที่จะรองรับการกันสำรองที่จะเพิ่มขึ้น รวมทั้งความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากสินทรัพย์ที่มีแนวโน้มจะเสื่อมคุณภาพ และการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต โดยธนาคารจะเชิญธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ และบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ มาหารือเป็นราย ๆ ไป ตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายน 2540 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ธนาคารจะปรับปรุงประกาศและหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง และแจ้งมาให้ทราบต่อไป

อนึ่ง ในระยะถัดไป ธนาคารจะปรับปรุงเกณฑ์การจัดชั้นสินทรัพย์ของสถาบันการเงิน และการรายงานใหม่เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยจะจัดให้มีการปรึกษาหารือก่อนที่จะให้มีผลบังคับใช้ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ

๕๐๕๒ 3/๒๖๖๖๖

(นายชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์)

ผู้ว่าการ

ฝ่ายกำกับสถาบันการเงิน

โทร. 2835868, 2825877, 2835837